

## บทที่ 6

### สรุปและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผลการศึกษา

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่งศึกษาจากมูลค่าการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของญี่ปุ่นจากประเทศไทย กับรายได้ของประเทศญี่ปุ่น และราคาของสินค้าแต่ละประเภท โดยแยกเป็นประเภทต่างๆ ทั้ง 5 ประเภท ได้ดังนี้คือ การนำเข้าเพชร การนำเข้าทับทิม ไพลิน มรกต การนำเข้าพลอย การนำเข้าเครื่องประดับทองคำขาว และการนำเข้าเครื่องประดับทองคำ พบว่าการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทยนั้น มีความสัมพันธ์ในระยะสั้น และระยะยาวกับ ราคาของสินค้าแต่ละประเภทเท่านั้น ที่มีเครื่องหมายเป็นไปตามสมมติฐาน และมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการนำเข้าเพชร มีระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 การนำเข้าทับทิม ไพลิน มรกต มีระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 การนำเข้าพลอย มีระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 การนำเข้าเครื่องประดับทองคำขาว มีระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 90 และการนำเข้าเครื่องประดับทองคำ มีระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99

ส่วนการศึกษาโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด พบว่าการนำเข้าเพชร การนำเข้าเครื่องประดับทองคำขาว และการนำเข้าเครื่องประดับทองคำ มีเพียงรายได้ของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ที่มีเครื่องหมายเป็นไปตามสมมติฐาน และมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนการนำเข้าทับทิม ไพลิน มรกต และการนำเข้าพลอยของญี่ปุ่นจากประเทศไทย พบว่า ทั้งรายได้ของประเทศญี่ปุ่น และราคาของสินค้าแต่ละประเภท มีเครื่องหมายเป็นไปตามสมมติฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ต่างกัน คือ การนำเข้าทับทิม ไพลิน มรกต มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และการนำเข้าพลอย มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99

## 6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป

การศึกษารั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ถ้ารายได้ของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น มูลค่าการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจะเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น ประเทศไทยก็สามารถที่จะส่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปญี่ปุ่นได้มากขึ้น และถ้าราคาของทับทิม ไพลิน มรกต และพลอย เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ปริมาณการนำเข้าสินค้า ดังกล่าว ลดลงด้วย

การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยไปญี่ปุ่นควรมีการศึกษาถึงปัจจัยในระดับ sub sector ของ GDP คือ เป็นประเภทย่อยตามประเภทของสินค้า เช่น การศึกษาว่าการบริโภคสินค้ากลุ่มอื่น ๆ มีผลต่อการนำเข้าสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับหรือไม่

ในการศึกษานี้ ข้อมูลบางส่วน ต้องมีการประมาณการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น ถ้ามีแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนกว่าการศึกษาในครั้งนี้ ประสิทธิภาพของผลการศึกษาน่าจะเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น